



ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ตามรายชื่อผู้ได้รับการเรียกบรรจุ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๑	นางสาวสุรีมาศ ประภักย์
๒	๐๐๒	นายพรชัย คารวุตม์
๓	๐๐๓	นางสาวเป็นดาว ธนาการณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง (ด้านกฎหมาย)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๑	นางสาวรสสุคนธ์ กันทะเมืองลี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง (อันดับสำรอง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๖	นางสาวดวงหทัย อุปจันโท (สำรอง)
๒	๐๐๗	นายจิตติพงษ์ วารีสระ (สำรอง)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

- ๑) ให้ผู้มีรายชื่อได้รับการเรียกบรรจุดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ คือ
  - ๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุในตำแหน่งที่สอบได้
  - ๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการในเวลาตามกำหนด
- ๒) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาเมืองในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

๓) ให้ผู้สอบคัดเลือกที่ได้รับการเรียกบรรจุมารายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชั้น ๒๕ อาคารจัสตินฯ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่